



'ทีโอที' ย้ำ 'ท่อร้อยสาย'
เสร็จทันภายใน3เดือน

> 12

'ทีโอที' ย้ำ 'ท่อร้อยสาย' เสร็จทันภายใน3เดือน

เปิดกว้างราคาค่าเช่า
ให้เอกชน

กรุงเทพธุรกิจ ● เอกชนเผยสนใจเช่าท่อร้อยสายทีโอที แต่ยังไม่เห็นต้นทุนสายสื่อสารเส้นใหม่ที่ต้องลงทุนเพิ่ม คาดมีภาระกว่า 4,000 ล้านบาท อาจเป็นเหตุผลให้หลังเล็งเห็นโครงการ ด้านทีโอทีเปิดกว้างราคาค่าเช่าได้ทั้งค่าส่งและค่าปลีก เข้าใจผู้ประกอบการรายย่อยเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดี ขณะที่เปิดหนังสือเชิญชวนเอกชนอีกรอบ จูงใจใช้งานฟรี 3 เดือนบนเทคโนโลยีใหม่

แหล่งข่าวจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงโครงการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินพื้นที่กรุงเทพมหานครเส้นทาง 2,450 กิโลเมตรว่า ผลการหารือของทั้ง 4 ฝ่าย เรื่อง การนำสายสื่อสารลงใต้ดินพื้นที่กรุงเทพฯ ในเส้นทางที่การไฟฟ้านครหลวงไม่มีกรรือถอนเสาไฟฟ้า และไม่มีสภาพบังคับระหว่างบมจ.ทีโอทีและกรุงเทพฯ โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายสุภากร ตันตะวิจิตร อธิบดีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำให้ได้ข้อสรุปที่มีทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในการเลือกใช้บริการได้ทั้งของทีโอที และ กรุงเทพฯ ซึ่งสมาชิกของสมาคมฯมีแนวโน้มสนใจราคาและความเชี่ยวชาญในการทำงานเดินสายของทีโอที

นอกจากนี้ทีโอทียังสามารถทำไรเซอร์หรือจุดเชื่อมต่อจากใต้ดินสู่พื้นดินและเข้าไปยังจุดต่างๆ ในอาคารได้อีกด้วย

ทั้งนี้ราคาค่าเช่าที่ ทีโอที นำเสนอ อยู่ที่ 4,850 บาท ต่อ ซับด์กิโลเมตร ต่อเดือน ซึ่งใน 1 ซับด์กิโลเมตร สามารถนำสายสื่อสารร้อยลงไปได้ 2-3 เส้น เป็นราคาที่น่าสนใจ อีกทั้งรัฐมนตรีดีอีเอสและกสทช.เองก็รับปากว่าจะนำเรื่องหักเงินจากกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือยูไซ มาช่วยผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องต้นทุนของสายโทรคมนาคม เพราะหากมีการรื้อถอนสายบนดินออก ผู้ประกอบการต้องหาซื้อสายโทรคมนาคมเส้นใหม่เพื่อนำลงท่อร้อยสายใต้ดินซึ่งต้นทุนตรงนี้อาจสูงถึง 4,000 ล้านบาท จึงอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจจะยังไม่ต้องการมีต้นทุนในการลงดินในครั้งนี้ ขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเองก็มีโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินอยู่แล้ว แม้



มรกต เอี่ยมสมตรี

จะยังไม่สามารถทำได้รวดเร็ว เพราะเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ก็ตาม

“ถามว่าตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงไม่หักเสาไฟฟ้าเพราะโครงการเขาทำไม่ได้ใช่ เพราะเป็นสายไฟแต่เราเร่งเอาสายโทรคมนาคมลงเสาไฟฟ้าก็ยังมีอยู่ ไม่ได้มีผลต่อทัศนียภาพมากนัก แต่เรากังวลคือกรุงเทพฯ จะยอมให้ทีโอทีเปิดทางเท้าเพื่อนำสายลงใต้ดินหรือไม่โครงการสะดุดหรือเปล่า และผู้ประกอบการรายใหญ่เหมาซื้อและไปปล่อยให้รายย่อยเช่าต่อได้หรือไม่เพื่อเป็นทางเลือก” แหล่งข่าวระบุ

ด้านนายมรกต เอี่ยมสมตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที กล่าวว่า หลังจากทีโอทีได้พารัฐมนตรีดีอีเอสและกสทช.สำรวจเส้นทางตัวอย่างท่อร้อยสายพร้อมใช้งานในพื้นที่ที่ออกไปแล้วนั้น ท่อร้อยสายที่สามารถ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/Think Digi

วันที่: จันทร์ 6 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11610

หน้า: 1 (ขวา), 12

Col.Inch: 56.16

Ad Value: 89,856

PRValue (x3): 269,568

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ทีโอที' ย้ำ 'ทอร้อยสาย' เสริมทันภายใน 3 เดือน

ทีโอทีได้ว่ามีอยู่จริง 12 เส้นทาง ระยะทาง 48.7 กิโลเมตร ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว คาดว่าภายในไม่เกิน 3 เดือนนี้เสร็จแน่นอน

ส่วนเส้นทางที่เหลือก็ทำการพิสูจน์เพิ่มเติมควบคู่กันไปกับการขออนุญาตกรุงเทพฯในการเปิดริมฟุตบาทเพื่อนำสายสื่อสารขึ้นด้านบนเพื่อเชื่อมต่อไปยังอาคารต่างๆ มั่นใจว่า กรุงเทพฯจะอนุญาตให้ทำเพราะทีโอทีไม่ได้ขูดพื้นถนนและทำท่อใหม่แต่อย่างใด ส่วนเรื่องราคานั้น ทีโอทีเปิดกว้างให้มีการค้าส่งและค้าปลีก หรือรายเล็กจะเช่าในราคาเท่าที่ใช้งานได้

อย่างไรก็ตาม ทางด้านกรุงเทพฯซึ่งมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ดำเนินโครงการนั้นก็ได้เปิดหนังสือเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเปิดราคาค่าบริการ 2 รูปแบบคือ 1.รูปแบบไมโครดักรองรับได้สูงสุด ประมาณ 21 ไมโครดัก อัตราค่าเช่า 7,100 บาทต่อไมโครดักต่อกิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.รูปแบบ Dark Fiber ในอัตราค่าเช่า 500บาทต่อคอร์ต่อกิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถทดลองใช้ทอร้อยสายสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช้บริการได้จริงและมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี คุณภาพดีกว่าท่อ PVC และท่อชนิดอื่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าและใช้งานมานาน

ทีโอทีเปิดให้เช่าท่อร้อยสายตามการใช้งาน

นายมรกต เขียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากทีโอทีได้พำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์



และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่าง ๆ ซึ่งมั่นใจว่ากรุงเทพมหานครจะสำรวจเส้นทางตัวอย่างท่อร้อยสายลงใต้ดินในพื้นที่ กทม. ที่พร้อมใช้งานในพื้นที่อโศกไปแล้วนั้น มีท่อร้อยสายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริง 12 เส้นทาง ระยะทาง 48.7 กิโลเมตร และได้เริ่มดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้คาดว่าจะภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนี้จะแล้วเสร็จแน่นอน ส่วนเส้นทางที่เหลือจะมีการทำการพิสูจน์เพิ่มเติมควบคู่กันไปกับการขออนุญาตกรุงเทพมหานคร ในการเปิดริมฟุตปาธตามแนวถนน เพื่อนำสายสื่อสารขึ้นด้านบนเพื่อเชื่อมต่อไปยังอาคาร จะทำให้ราคาถูกลงตามขนาดการใช้งาน.

พร้อมรับ'เที่ยวด้วยกัน' เชื้อ'15กค.'แน่น

แจ่งยิบกติกาลงทะเบียน ลั่นถ้ำงบเหลือจัดอีกครั้ง หอคำหวังส่งออกวบหนัก

ค่ายรถเยอรมันแย้มพับแผนลงทุน
รถอีวี เหตุทางการไม่ชัดเจนติดตั้ง
สถานีชาร์จไฟ ญีปุ่นช่วยยกฐานขึ้นไทย
ไม่ร่วม'ซีพีทีพีพี' (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

'เที่ยวด้วยกัน'

ททท.เล็งขยายสิทธิ'เที่ยวด้วยกัน'

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้
ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิด
เผยถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว
"เที่ยวปันสุข" วงเงิน 2.24 หมื่นล้านบาท ว่า
จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ประกอบด้วย 2 แพคเกจ ได้แก่ แพคเกจเราเที่ยวด้วยกัน
และกำลังใจ โดยแบ่งเป็น 3 สิทธิได้แก่ 1.การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก จำนวน 5 ล้าน
ห้องต่อคืน โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือ 40% ไม่เกิน
3,000 บาทต่อคืน 2.รับคูปองดิจิทัล หรืออี-วอช
เซอร์ มูลค่า 600 บาทต่อวัน ใช้เป็นส่วนลดค่า
อาหารและค่าเช่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ
โดยชำระเงินเพียง 60% อีก 40% จะถูกหักจาก
คูปองดิจิทัล ซึ่งจะได้รับเมื่อเช็คอินเข้าที่พัก
แล้วภายในวันนั้นๆ หลังเวลา 17.00 น.ของทุกวัน

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า 3.การสนับสนุนค่าตัว
เครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง

โดยมีการจำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวน
ห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง ค่า
ตัวเครื่องบินจะถูกคืนให้กับผู้ได้รับสิทธิต่อเมื่อ
มีการเดินทางแล้ว และมีการจองห้องพักด้วย
เพื่อป้องกันการเดินทางในวัตถุประสงค์อื่นนอก
เหนือจากการท่องเที่ยว โดยสามารถลงทะเบียน
รับค่าตัวเครื่องบินคืนได้บนเว็บไซต์ของสายการ
บินนั้นๆ ซึ่งลงทะเบียนแพคเกจเราเที่ยวด้วยกัน
กันจะเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคมแบบไม่จำกัด
จำนวน เชื่อว่าจะมีผู้ขอรับสิทธิเต็มภายในวัน
เดียวแน่นอน หากห้องพักและตัวเครื่องบินถูก
ใช้จนครบทั้งหมดแล้ว และได้รับการตอบรับตี
รวมถึงมีวงเงินงบประมาณเหลือ ททท.จะหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาขยาย
สิทธิเพิ่มเติมต่อไป

แจ่งกติกาลงทะเบียน

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการมี
7 ขั้นตอนคือ ลงทะเบียนในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้
จากนั้นเมื่อได้รับเอสเอ็มเอสแจ้งสิทธิแล้ว ให้ติด
ตั้งแอปพลิเคชัน "เป่าตัง" จึงเข้าไปจองโรงแรม
ผ่านทั้งเว็บไซต์โดยตรงของโรงแรม หรือผ่าน
เว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์อื่นก็ได้ สำหรับการ
จองโรงแรม กรณีเข้าพักคนเดียว จองสิทธิเต็ม
ทั้ง 5 คืนในครั้งเดียวเลยก็ได้ หรือกรณีจองสะสม
ไว้ 5 คืน แต่คนละสถานที่ก็ได้ อาทิ พักภูเก็ต
1 คืน เชียงใหม่ 1 คืน และพัทยา 3 คืน หรือ
กรณีจอง 1 คืน แต่เข้าพัก 5 ห้องพักสำหรับไป
เป็นครอบครัวใหญ่หรือเพื่อนหลายคนก็สามารถ
ทำได้ เมื่อจองเสร็จแล้วต้องจ่ายเงินผ่านแอปพ์

เป่าตัง โดยจ่ายเพียง 60% และเมื่อจ่ายเงินแล้ว
จะยกเลิกไม่ได้ จากนั้นก็เดินทาง ไปเที่ยวและเช็
กอิน เมื่อเช็คอินแล้วจะได้รับอี-วอชเซอร์ มูลค่า
600 บาทต่อคืน ซึ่งจะผูกกับการจองห้องพัก เพื่อ
นำไปใช้เป็นส่วนลดในการกินอาหาร หลังจากเช็คอิน
เอาต์แล้ว อี-วอชเซอร์จะหมดอายุ เวลา 23.59
น. ภายในวันนั้น โดยสามารถนำมาใช้จ่ายในร้าน
อาหารที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างทางที่กลับ
บ้าน แต่ต้องไม่ใช่ร้านอาหารในที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตามบัตรประชาชน

ตัวบินจ่ายก่อน-คืนทีหลัง

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของการรับ
สิทธิจองตัวเครื่องบิน ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิต้อง
จองห้องพักก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ ซึ่งผู้

ซื้อต้องจ่ายเงินค่าตัวเครื่องบินไปก่อนแบบเต็ม
ราคา หลังจากเดินทางแล้วจึงมาขอรับสิทธิคืน
เงินจากรัฐ 40% ของค่าตัวแต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ผ่านแอปพ์เป่าตัง โดยจะได้รับสิทธิส่วนลด 2 ใบ
ต่อ 1 ห้องพัก ซึ่งจะมีการโอนเงินคืนให้ทุกวันที่
15 และ 30 ของทุกเดือน เน้นย้ำว่าการร่วมรับ
สิทธิส่วนนี้ต้องรีบเข้ามาลงทะเบียน เพราะจำกัด
แค่ 2 ล้านใบ

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับแพคเกจ
กำลังใจเพื่อขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดย
รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ
2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยจะ
เปิดให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในวันที่ 10
กรกฎาคม ส่วน อสม., อสส., และ รพ.สต.
สามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ภายในวันที่
25 กรกฎาคม 2563 และเดินทางท่องเที่ยวได้
ในวันที่ 30 กรกฎาคม

ครึ่งปีมูลค่าลงทุนอีอีซีลดวูบ

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 6 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15457

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 119.53 Ad Value: 131,483

PRValue (x3): 394,449

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พร้อมรับ'เที่ยวด้วยกัน' เชื้อ'15กค.'แน่น

เปิดเผยถึงแนวโน้มการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และขยายกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ช่วงครึ่งปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน) ซึ่งไม่รวมพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พบว่ามีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 273 โรงงาน เพิ่มขึ้น 16.66% จากช่วงเดียวกันในปี 2562 ที่มีอยู่ 234 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 4.47 หมื่นล้านบาท ลดลง 39.34% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่อยู่ที่ 7.37 หมื่นล้านบาท และการจ้างงานทั้งหมด 1.48 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 13.84% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่อยู่ที่ 1.3 หมื่นคน

“จากตัวเลขจำนวนโรงงานที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเดินทางตามแผนลงทุนเดิม และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนไม่สูงมาก เพราะมูลค่ารวมลดลง โดยผู้ประกอบการยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ว่าจะมีการแพร่ระบาดรอบ 2 หรือไม่ แต่คาดว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นเห็นได้จากมาตรการป้องกันของภาครัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ช่วยให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง” นายประกอบกล่าว

ยุโรปจ่อพับแผนลงทุนอีวีในไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย เรื่องการลงทุนในไทย โดยนักลงทุนเยอรมันมีความเป็นห่วงแผนการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เนื่องจากรัฐบาลไทยยังไม่ได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการลงทุนสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ยังมีน้อย และกฎหมายของไทยยังไม่มีมาตรการบังคับให้เกิดสถานีชาร์จไฟฟ้าเพิ่ม อาทิ การสร้างคอนโดมิเนียมยังไม่มีกฎหมายบังคับให้มีจุดชาร์จไฟฟ้า หรือในสถานที่อื่นๆ

“ทางเยอรมนีมองว่าหากไทยยังไม่มีมาตรการส่งเสริมสถานีชาร์จไฟฟ้า ก็ยากจะผลักดันให้มีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถผลักดันยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยได้ ทางค่ายรถยนต์ของเยอรมนีที่มีโรงงานในประเทศไทย จึงยังไม่มีแผนจะลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรืออาจชะลอแผนลงทุนออกไปก่อนจนกว่าไทยจะมีความชัดเจนเรื่องนี้” นายสุพันธุ์กล่าว

ญี่ปุ่นชวยย้ายฐานถ้าไม่ร่วมซีพีทีพีพี

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ขณะนี้บริษัทขนาดใหญ่ทั้งของเยอรมนีและสหภาพยุโรปก็ยังไม่ได้มีแผนชัดเจนเข้ามาลงทุนในอาเซียน ดังนั้นไทยควรจงดวยโอกาสช่วงนี้ดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาใน

ประเทศไทย โดยใช้จุดเด่นในมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และผลจากการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการผลิตเพื่อจำหน่ายในอาเซียน มั่นใจยังมีบริษัทขนาดใหญ่ในยุโรปต้องการมาลงทุนในภูมิภาคนี้อีกมาก

นายสุพันธุ์กล่าวด้วยว่า ไทยควรที่จะเพิ่มจุดแข็งในการดึงดูดการลงทุน โดยการขยายความร่วมมือเปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ อาทิ เขตการค้าเสรีไทย-ยุโรป และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) โดยเฉพาะซีพีทีพีพี ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกซีพีทีพีพี ต้องการให้ไทยเข้าร่วม โดยระบุว่าหากไทยไม่เข้าร่วมซีพีทีพีพี จะทำให้ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนของไทยลดลง และอาจทำให้มีธุรกิจบางส่วนของผู้ประกอบการลงทุนประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกซีพีทีพีพีด้วย

สรท.ซึบ64พันคก.ปลายปีนี้

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงกรณีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 3,300,000 ล้านบาท ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรวาระแรก ว่า จากการติดตามวงเงินงบประมาณ 2564 ที่รัฐบาลเตรียมดำเนินการ มั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปี 2564 โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพราะหากจะคาดหวังการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศน่าจะไม่มีรายรับนัก เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ที่โควิด-19 ในหลายประเทศยังไม่คลี่คลาย

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ขณะนี้หลายภาคส่วนจับตาดูการใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ที่กำหนดเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท ว่า มีโครงการใดบ้างที่ผ่านการพิจารณาลือตแรกและเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือนกรกฎาคมนี้ เพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประคองให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนก่อนที่งบประมาณ 2564 จะประกาศใช้ อีกเงินกู้ที่เอกชนจับตาเช่นกันคือ พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารชาติสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน (ซอฟต์โลน) วงเงินรวม 5 แสนล้านบาท สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งปัจจุบันเพิ่งปล่อยสินเชื่อได้เพียง 8-9 หมื่นล้านบาท เพราะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ ธิปท.กำกับดูแล ดังนั้นรัฐบาลควรสนับสนุนกองทุนเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี จะวงเงินเท่าไรก็ได้ แต่อยากให้มีโดย

ด่วน เพราะเครื่องมือนี้จะเข้ามาเสริมให้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนไปได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้

หอดค้าหวังส่งออกครึ่งปีหลัง

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ประเมินภาคการส่งออกยังไม่สดใสเท่าที่ควร แม้ไทยจะคลายล็อกดาวน์จนเกือบเป็นปกติแล้ว แต่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่จบลง ความต้องการในสินค้าจึงไม่เพิ่มมากนัก โดยเฉพาะสินค้าเกษตร อาทิ อีเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ มีเพียงสินค้าเกษตรและอาหารเท่านั้น ที่ยังส่งออกได้ดี โดยทั้งปีนี้ประเมินว่าภาคการส่งออกไทยจะติดลบ 8%

นายสนั่นกล่าวว่า นอกจากนี้ความกังวลในภาคการส่งออกยังมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่ค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถชำระค่าสินค้าส่งออกได้ตรงตามเวลา หรือเกิดการถูกเบี่ยงหนี้ขึ้น เพราะมีบางธุรกิจต้องประสบภาวะล้มละลาย หรือบางรายถูกเลื่อนชำระเงินออกไป ซึ่งปัจจุบันพบว่าปัญหาดังกล่าวมีเพิ่มขึ้นกว่า 200% โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในระบอบโลก อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา แอฟริกา และยุโรป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยไม่มีรายได้มาหมุนเวียนในธุรกิจ ดังนั้นในวันที่ 13 กรกฎาคม หอการค้าไทยจะหารือร่วมกับผู้ส่งออกไทย กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เพื่อหารือในเรื่องปัญหา และอุปสรรคที่ผู้ส่งออกไทยกำลังเจอในขณะนี้

ซีอายุต่ำ39ปีเสี่ยง'เตะฝุ่น'

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์เล็งจ้างงานขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานอายุ 15-39 ปีที่มีประมาณ 5 ล้านคน เงินเดือนเฉลี่ย 1-2 หมื่นบาทต่อเดือน และส่วนมากไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศ เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกที่ย่างจ้างจะเลิกจ้างงาน และเนื่องจากกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีเงินออม หากถูกเลิกจ้างจะมีปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอรายจ่ายทันที ทำให้ต้องไปกู้ยืมในระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง ปัญหาสะสมไปเรื่อยๆ จะกลายเป็นปัญหาสังคมได้

นายธนวรรธน์กล่าวถึงมาตรการคลายล็อกเฟส 5 ว่า คาดว่าจะมีเงินสะพัดและทำให้มีการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 250,000 ล้านบาทต่อเดือน จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาการจ้างงานได้ระดับหนึ่ง แต่การจะให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมคงอีกนาน คือต้องมีเงินสะพัดในระบบเฉลี่ย 2 หมื่นล้านบาทต่อวัน ขณะที่ปัจจุบัน

พื้นที่แค่ 50-60% เท่านั้น ดังนั้นต้องรอการท่อง
เที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา

'ทีโอที'เนื้อหาหอมนำสายสื่อสารลงดิน

แหล่งข่าวจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) กล่าวถึงโครงการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครเส้นทาง 2,450 กิโลเมตรว่า ผลการหารือของทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (กทม.) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อธิบดีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ข้อสรุปที่มีทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในการเลือกใช้บริการได้ทั้งของทีโอที และ กทม. ซึ่งสมาชิกของ สทค. มีแนวโน้มสนใจราคาและความเชี่ยวชาญในการทำงานเดินสายของทีโอที

แหล่งข่าวกล่าวว่า ราคาค่าเช่าที่ทีโอทีเสนออยู่ที่ 4,850 บาทต่อชั้บดักกิโลเมตรต่อเดือน ซึ่งใน 1 ชั้บดัก สามารถนำสายสื่อสารร้อยลงไปได้ 2-3 เส้นซึ่งเป็นราคาที่ที่น่าสนใจ อีกทั้งรัฐมนตรีดีอีเอสและ กสทช. ระบุว่า จะนำเรื่องหักเงินจากกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนยูไซ) มาช่วยผู้ประกอบการ 50% ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) เพื่ออนุมัติด้วย

จี้อายัดบัญชีเงิน30ล.

เรียกชี้แจง ‘ช่องส่องผี’ คืนบริจาค

ปลัดอำเภอแม่ริม
จ.เชียงใหม่ ทำหนังสือ
เรียก “ฉอน บุรณะ
หิรัญ” โฉมได้ชคนตั้ง
ชี้แจง หลังชาวบ้านแห่
ร้องศูนย์ดำรงธรรม ไม่
เคยได้รับ ♦ อ่านต่อหน้า 11

ฉอน

□ ต่อจากหน้า 1

ความช่วยเหลือดับไฟป่า ซึ่งหลักฐานมัดทำผิดกฎหมาย แต่ให้โอกาสชี้แจงก่อน ระบุไม่มาแจ้งตำรวจเอาผิดแน่ พร้อมส่งหนังสือเรียก “โดโน-ภากิน คำวิสัยศักดิ์” คารานักร้องตั้งเป็นพยานมัดตัวด้วย ส่วนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ติดต่อฉอนไม่ได้ รอนักกฎหมายตีความให้ชัด ผิด พ.ร.บ.เรียไร หรือไม่ ผ่ง “ทนายธรรณรงค์” ชี้ตำรวจตรวจสอบ-อายัดบัญชี หลังได้ข้อมูลยอดเงินบริจาคสูงถึง 30 ล้านบาท เชื่อไม่หนีออกนอกประเทศตามข่าวลือ ส่วนครมามีรายการ “ช่องส่องผี” ส่องจบด้วยดี “แหม่มโพธิ์ดำ” โพสต์ขอโทษกล่าวหา รับบริจาคหลวงโลก หลังตรวจรายการเดินบัญชีทั้งคืนนับพันแผ่น แะรับบริจาคเงินเยอะ ครวหนักบัญชีช่วย

จากกรณี นายฉอน บุรณะหิรัญ นักสร้างแรงบันดาลใจ หรือโลไฟค์ชื่อดัง ถูกสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์โจมตีอย่างหนัก หลังออกมาชื่นชม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นคนน่ารัก หลังจากได้ไปร่วมโครงการปลูกป่าที่ จ.เชียงใหม่ ด้วยกัน แกรมเรื่องราวยังลุกลามบานปลายไปถึงขั้นถูกตามขูดเรื่องขอรับเงินบริจาคช่วยดับไฟป่าโดยสุทพ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-1 พ.ค.ที่ผ่านมา เพราะไม่มีเจ้า

หน้าที่ดับไฟป่า รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด ขณะเดียวกันมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายฉอนไว้ที่ สก.ปากเกร็ด และ บก.ปอท. เนื่องจากเห็นว่าเจ้าตัวนำเงินบริจาคช่วยดับไฟป่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งเอาไปช่วย รพ.แก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 แกรมใช้เงินผิดสื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นายบุญญฤทธิ์ นิปวนิชย์ ปลัดอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริม ก็สอบปากคำชาวบ้านทั้งหมด พร้อมเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ก็ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงมาให้ประชาชนได้รับรู้ ตอนนีหลักฐานพร้อมแล้ว ในวันที่ 8 ก.ค. ทางอำเภอแม่ริม จะออกหนังสือถึงนายฉอนให้มาให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ หากไม่มาก็จะดำเนินการร้องทุกข์กับตำรวจให้ดำเนินการทางกฎหมาย เพราะจากพยานหลักฐานในขณะนี้พบว่า นายฉอนกระทำผิดกฎหมาย แต่เพื่อความยุติธรรมทุกฝ่าย จึงจะเรียกนายฉอนมาให้ข้อมูลชี้แจงที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริมก่อน

นายบุญญฤทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะติดต่อพยานบุคคลที่โอนเงินเข้าบัญชีนายฉอนมาให้ถ้อยคำ เพื่อให้หลักฐานแน่นหนาขึ้น โดยจากข้อมูลสำคัญพบว่า โดโน-ภากิน คำวิสัยศักดิ์ คารานักร้องชื่อดัง ออกมาแถลงข่าวว่า โอนเงิน 1 แสนบาท เข้าบัญชีนายฉอนตรงนี้ทางอำเภอแม่ริม ทำหนังสือถึงโดโน เพื่อขอให้มาเป็นพยานและมอบหลักฐานให้ทางอำเภอแม่ริมไปดำเนินการทางกฎหมายกับนายฉอน เท่าที่ทราบ โดโนเป็นคนจิตใจดี จิตกุศลพอรู้ว่าคนเชียงใหม่ประสบวิกฤติไฟป่า ก็โอนเงินให้เลย 1 แสนบาท ส่วนโดโนมอบรับช่วยเหลือทางราชการหรือไม่ ก็อยู่ที่ตัวเขาเอง ทางอำเภอจะลงทำหนังสือร้องขอคุณ อย่างไรก็ตามอยากฝากเป็นข้อคิดด้วยว่า ตอนนี้มีคนตั้งขอรับบริจาคเข้าบัญชีตัวเอง แต่กลับมีข้อกังขาให้ประชาชนสงสัยตลอด ตนจึงอยากให้คิด

ตริตรองให้ดี การมีจิตกุศล อยากร่วมทำบุญเป็นเรื่องดี แต่อย่าให้ใครเอามาหาประโยชน์ใส่ตัวได้

ด้าน นายสรวิชัย วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของอำเภอเมืองได้ติดต่อนายฉอนไปแล้วแต่ติดต่อไม่ได้ จึงได้แจ้งบอกผ่านสื่อทั้งหลายให้เจ้าตัวมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงข้อกังขาของสังคมให้รับรู้ แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ กลับมา เรื่องที่เกิดขึ้นทางอำเภอยังไม่ได้ออกว่าผิดหรือถูกตอนนี้ทางกรมการปกครองได้ทำหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอข้อมูลว่า การโฆษณาเรียไรผ่านทางเฟซบุ๊กนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะ พ.ร.บ.เรียไร มีมานานก่อนจะมีอินเทอร์เน็ต จึงต้องรอนักกฎหมายชี้ชัดก่อน ถึงจะดำเนินการต่อไปได้

วันเดียวกัน ที่ สก.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทนายธรรณรงค์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายธรรณงค์ทวงคืนเพื่อความยุติธรรม เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับ พ.ต.ท.แสวง สนุหมื่น สว.(สอบสวน) สก.ปากเกร็ด หลังแจ้งความดำเนินคดีกับนายฉอน ขอให้เข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ควบคุมการเรียไร พร้อมเปิดเผยว่า ตอนนี้นัดขึ้นมาแล้ว อาจมียอดเงินในบัญชีดังกล่าวกว่า 30 ล้านบาท แต่จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นต้องให้ตำรวจตรวจสอบ เพราะในคดีทุจริตคดีอื่น ๆ จะมีการอายัดบัญชีเอาไว้ก่อน ตอนนี้นายฉอน ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยว่าเป็นวิสุทธิใจกับยอดเงินบริจาค จึงอยากฝากนายฉอนด้วยว่าทางราชการช่องส่องผี ยิงออกมาโชว์สเตทเมนต์การโอนเงิน ถ้านายฉอนบริสุทธิ์ใจจริง ทำไมไม่โชว์หลักฐานการโอนเงินในบัญชี ส่วนที่เจ้าตัวบอกว่า ได้ปิดบัญชีไปแล้ว แต่ทำไมตนยังโอนเงินเข้าไปในบัญชีได้อยู่ ต้องอธิบายรายละเอียดให้ชัด ตนเชื่อว่านายฉอนคงจะไม่คิดหนีตามที่มีข่าวลือ เพราะถ้าไม่คิด ก็ไม่ควรหนี

ส่วนกรณีเพจเฟซบุ๊ก “แหม่มโพธิ์ดำ” ออกมาแฉรายการ “ช่องส่องผี” ว่า “อาจารย์เรนนี่” หนึ่งในผู้ร่วมรายการมีการพุดบิ๊ดเบือนประวัติศาสตร์ไทยหลายเรื่อง พร้อมตั้งข้อสงสัย

กรณีเปิดรับบริจาคเงินเพื่อทำบุญ แต่กลับเปิด
รับบริจาคในนามบัญชีของพิธีกรของรายการ
ทำให้ บ๊วย-เชษฐวุฒิ วัชรคุณ กับ เจมส์-ศรา
วุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ พิธีกรของรายการ ต้องออก
มาตั้งโต๊ะแถลงข่าว พร้อมโชว์สเตทเมนต์
บัญชีเงินบริจาคทั้งหมด เพื่อแสดงความ
บริสุทธิ์ใจ โดยระบุว่าถ้าไม่รับเงิน จะโอนกลับ
ให้คนบริจาคทุกบาททุกสตางค์นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานความลับหน้าว่า ช่วง
กลางดึกที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก “แฮมมิ่งโพธิ์คำ”
ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่า นั่งตรวจรายการเดิน
บัญชี (Statement) หลายพันแผ่น ที่ทางช่อง
ส่งคืนนำมาลงในกูเกิลไดรฟ์ เช็กทุกยอดการ
โอนออก ไม่พบการโอนผิดปกติแต่อย่างใด
ถือว่าช่องส่งคืนทำดีมาก ในการเปิดเผยราย
ละเอียดการบริจาคให้ประชาชนได้มีสิทธิตรวจ
สอบ ทางเพจต้องขอโทษช่องส่งคืนที่ไปว่า
เรื่องบริจาคหลวงโลก แต่ขอพร้อมแนะนำว่า ถ้า
จะรับบริจาคยอดจำนวนมาก ให้หันกับบัญชีมา
ช่วยจัดการและทำให้ถูกต้อง จะเรียไรเงิน ก็ขอ
อนุญาตให้ถูก พอจบโครงการก็ปิดบัญชี จะได้
ไม่มีคนมาครหาได้ ติดต่อสรรพากรให้เรียบร้อย
ก่อนที่แฮมมิ่งโพธิ์คำ จะระบุว่า ขอให้ผลบุญนี้
ส่งผลให้ผู้บริจาคทุกท่าน รวมถึงรายการที่ได้
ทำบุญใหญ่ในการทำนุบำรุงศาสนสถาน ขอให้
ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต และมีความ
สุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สุขภาพ
แข็งแรง มีอายุวัฒนะ

ขณะเดียวกัน บ๊วย-เชษฐวุฒิ พิธีกร
รายการดังกล่าว ก็ได้แชร์โพสต์ที่มีข้อความ
ขอโทษจากเพจแฮมมิ่งโพธิ์คำ ลงในเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว “Buay Watcharakhun” พร้อมคำ
บรรยายว่า “ขอบคุณที่ช่วยแก้ไข สาธุครับ
นอกจากนี้ยังได้แชร์ไปที่เฟซบุ๊กของรายการ
ช่องส่งคืน อีกด้วย.

ฮอตไลน์

👉 เลขาธิการ กสทช. “**ฐากร ตัณฑสิทธิ์**” ทำงานวันสุดท้าย เมื่อ 30 มิ.ย. 2563 จากเดิมจะมีผล 18 พ.ค. แต่สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนไปเป็น 1 ก.ค. บรรยากาศในงานอำลาเป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดยในงานยังมีสุภาพสตรีคนสำคัญ “**พรพาศน์ ตัณฑสิทธิ์**” สวมชุดสวย



มายืนให้กำลังใจอยู่ไม่ห่าง สำนักงาน กสทช. จัดเต็มจัดครบสมกับที่บรรดารองเลขาธิการทั้งหลายพูดเปิดใจในคลิปถึงเลขาว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร แต่จากนี้จะไปไหนทำอะไร เจ้าตัวบอกอยากใช้เวลาพักผ่อนขับรถไปเที่ยวไป ลึกพักเรื่องที่มีการกะแค้นกันว่าจะ คัมมิ่งซุนในตำแหน่งโน่นนี่นั่น เจ้าตัวมีแค่ “รอยยิ้ม” แทนคำตอบ

👉 รับรู้กันมาเกินอาทิตย์แล้ว จน 1 ก.ค.บอร์ดทีโอทีจึงแต่งตั้ง “**มรกต เจริญมนตรี**” รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นำจับตาว่าในห้วงเวลาที่แผนควบรวมกับ กสท โทรคมนาคม เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังคงอยู่นั้น จะจบลงได้หรือไม่